

# Kính gửi các Gia Đình,

Giáo viên của con em quý vị muốn biết học sinh của mình đã biết được những gì và những gì chúng vẫn cần phải học để có thể lên kế hoạch dạy cho chúng tốt nhất. *i-Ready Diagnostic* có thể giúp giáo viên thu thập thông tin này của mỗi học sinh với điều kiện là học sinh phải cố gắng hết sức mà không có bất kỳ người nào giúp đỡ làm bài kiểm tra.

*Đây là cách quý vị có thể giúp:*

1



## Xem video này

để tự làm quen với *Diagnostic* và cách tốt nhất để hỗ trợ con em quý vị.

2



## Tổ chức

bằng cách tìm một nơi yên tĩnh để con em quý vị làm bài kiểm tra và xác nhận công nghệ của bạn đang hoạt động bình thường.

3



## Tạo động lực cho con em quý vị

giải thích cho chúng hiểu làm hết sức sẽ giúp cho giáo viên biết cách dạy cho chúng tốt hơn.

4



## Hỗ trợ, nhưng **KHÔNG** giúp

bằng cách động viên con em quý vị tập trung và cố hết sức, tuyệt đối **KHÔNG** giúp chúng trả lời.

5



## Chúc mừng sự nỗ lực

sau khi quý vị xác nhận là chúng đã hoàn thành bài đánh giá.

Để biết thêm thông tin, mẹo, và các công cụ, hãy truy cập [i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome](https://i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome) 를 방문하세요.

© 2020 Curriculum Associates, LLC. All rights reserved.



# Danh sách công việc cần làm

## để theo dõi *i-Ready Diagnostic* tại nhà

Giáo viên của con em quý vị muốn biết học sinh của mình đã biết được những gì và những gì chúng vẫn cần phải học để có thể lên kế hoạch dạy cho chúng tốt nhất. *i-Ready Diagnostic* có thể giúp giáo viên thu thập thông tin này của mỗi học sinh với điều kiện là học sinh phải cố gắng hết sức mà không có bất kỳ người nào giải thích để hiểu hoặc giúp trả lời câu hỏi. Diagnostic này thường được thực hiện ở trường, nhưng lần này, chúng tôi muốn học sinh thực hiện nó tại nhà. Con em quý vị sẽ được quý vị hỗ trợ và động viên để đảm bảo thông tin thu thập được là chính xác và phản ánh được những gì chúng biết và những gì chúng cần tiếp tục học. **Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của quý vị. Đây là danh sách những việc cần thực hiện từng bước.**

### Tự làm quen

Xem [video](#) này để tự làm quen với Diagnostic và cách tốt nhất để hỗ trợ con em quý vị.

### Tổ chức

Tìm một nơi yên tĩnh để con em quý vị làm bài kiểm tra.

Chọn thời gian để con em quý vị làm bài kiểm tra. Giáo viên có thể ấn định thời gian HOẶC quý vị sẽ được yêu cầu tự chọn một thời gian. Nếu tự chọn thời gian thì hãy ghi nhớ những điều sau đây:

- Bài kiểm tra không giới hạn thời gian. Chúng tôi đề nghị chia bài kiểm tra thành nhiều phần nhỏ: 15–20 phút cho học sinh nhỏ tuổi (K–1) và 30 phút cho học sinh lớn tuổi hơn.
- Chúng tôi khuyên nên làm vào buổi sáng nếu có thể.

Đảm bảo là bạn có thông tin đăng nhập chính xác từ giáo viên.

Kiểm tra (các) thiết bị mà con em quý vị sẽ sử dụng để làm bài kiểm tra. Hãy nhấp vào [system check](#) của chúng tôi để xác nhận máy tính đang hoạt động bình thường. Tham khảo [guide](#) nếu bạn cần trợ giúp đăng nhập. Xác nhận tai nghe và âm thanh đang hoạt động tốt.

Chuẩn bị giấy và bút chì để con em quý vị sử dụng trong quá trình làm bài kiểm tra.

### Tạo động lực cho con em quý vị

Giải thích với con em quý vị (*quý vị có thể sử dụng [these phrases](#) để trợ giúp*):

- Tại sao chúng nên làm bài kiểm tra này, và tạo động lực để chúng làm hết sức
- Bài kiểm tra hoạt động như thế nào
- Quý vị không thể giúp chúng làm bất kỳ câu hỏi nào

### Hỗ trợ con em quý vị

Theo dõi và động viên con em quý vị khi chúng hoàn thành bài kiểm tra. Sử dụng những cụm từ hỗ trợ này với con em quý vị trong suốt quá trình đánh giá.

**KHÔNG** hỗ trợ con em quý vị trả lời các câu hỏi kiểm tra, vì điều này có thể dẫn đến việc giáo viên nhận được thông tin không chính xác và/hoặc các bài học trực tuyến không phù hợp với cấp độ của con em quý vị.

### Xác nhận hoàn thành và chúc mừng

Đảm bảo con em quý vị đã hoàn thành đầy đủ bài đánh giá. Con em quý vị sẽ nhận được một tin nhắn chúc mừng và nhìn thấy các bài học hiển thị trên màn hình. Hãy đảm bảo là con em quý vị thoát tài khoản *i-Ready* sau khi đã hoàn thành bài đánh giá. Nếu có phát sinh sự cố, hãy liên hệ với giáo viên để được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, mẹo, và các công cụ, hãy truy cập [i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome](https://i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome).